

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านทุ่งดาบ

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน	หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในช่วงต้นเดือนมกราคม เราได้มอบเงิน 500 บาทแก่ทุกครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านชั่วคราว ณ ทุ่งละออง เพื่อให้พวกเขาจะสามารถจัดซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้	มกราคม 2548
ทำหมันสัตว์	โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณของสุนัขและแมวบนเกาะพะตงโดยการทำให้หมัน ซึ่งได้ดำเนินการอยู่สองระยะ ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 และครั้งที่สองในเดือนเมษายน 2550	มิถุนายน 2548 และ เมษายน 2550
การซ่อมแซมเรือ	เอ็นเอทีอาร์ได้มอบเงิน เครื่องมือ และไม้ เพื่อช่วยในโครงการซ่อมแซมเรือ ซึ่งมีขึ้นที่ท่าเรือทุ่งละออง ผู้จัดการของโครงการนี้คือ ประทีปและนู	กุมภาพันธ์ 2548
การสอนภาษาอังกฤษ	เอ็นเอทีอาร์ได้จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวทุ่งดาบ ซึ่งในช่วงแรกได้สอนที่คุระบุรี และหลังจากนั้นได้มีการสอนที่หมู่บ้าน ชั้นเรียนตอนเย็นสำหรับผู้ใหญ่ได้มีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง โดยเน้นในการช่วยสื่อสารกับฝรั่ง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2548 พฤศจิกายน 2549 - พฤษภาคม 2550
จัดส่งอาหาร	เอ็นเอทีอาร์ได้จัดส่งผัก เนื้อ เครื่องแกง ข้าว น้ำตาล น้ำมันทำอาหาร และสิ่งจำเป็นในครัวอื่นๆ อาทิตย์ละสองครั้ง	มกราคม - มีนาคม 2548
เกาะพะตงมินิโอลิมปิกส์	เด็กๆ และผู้ใหญ่จากทุ่งดาบและท่าเป๊ะโย้ยได้มาร่วมกันสนุกสนานและแข่งขันในเกมกีฬา กิจกรรมในวันนั้นมีทั้งการแข่งขันฟุตบอลของผู้ใหญ่ และการแข่งขันของเด็กๆ เช่น วิ่งแข่ง ปิดตาตีแตงโม และอื่นๆ	ธันวาคม 2548
การปลูกป่าโกงกาง	โครงการนี้ได้นำเสนอโดยปิ่น และดำเนินการโดยกลุ่มอนุรักษ์ชุมชน เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนการปลูกโกงกางที่บริเวณหน้าชายหาด ซึ่งบริเวณนี้โดนทำลายไปโดยสึนามิ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนเรื่องป้ายและน้ำมันในการดำเนินการบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เราได้ช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการของประทีปเช่นกันในปี 2548	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2550
โครงการซ่อมแซมจักรยาน	เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมกับชมรมจักรยานแห่งประเทศไทยในการซ่อมแซมจักรยานที่ชำรุด และได้มอบจักรยานใหม่ให้แก่เด็กบางคน โครงการนี้ได้รวมถึงการสอนให้รู้จักซ่อมจักรยานด้วย	ตุลาคม 2548
หนังสือ อังดามัน...วิถีแห่งชีวิต	โครงการนี้คือการให้คนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสำราญ ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อดีต และปัจจุบันที่พวกเขา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้ผู้ใหญ่สุพจน์ น้อย และบัญญัติได้ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก และหาข้อมูลในบทเกาะพะตง	ดำเนินการพิมพ์แล้วเสร็จ มิถุนายน 2550
การจัดการขยะ	ทุกอาทิตย์ ปิ่นและเด็กๆ ได้เก็บขยะจากถังขยะในหมู่บ้าน นำมาแยกและขายขยะรีไซเคิล จากนั้นนำส่วนที่เผาได้มาเผาในเตาเผาขยะ เอ็นเอทีอาร์ได้มอบถังขยะ ถุงใส่ขยะ และของว่างแก่เด็กๆ ทั้งนี้ปิ่นและเด็กๆ ได้ช่วยกันทำความสะอาด โดยการเก็บขยะที่ถูกทิ้งไว้บนพื้นในช่วงแรก	มกราคม - มิถุนายน 2550
แท็งค์น้ำชุมชนและบ่อบาดาล	ด้วยเงินสนับสนุนจากโรตารีสมุย เอ็นเอทีอาร์ได้ขุดบ่อบาดาลและก่อสร้างแท็งค์น้ำขนาด 10,000 ลิตร เพื่อให้ชาวบ้านบริเวณจุดใกล้เคียงได้ใช้ แท็งค์น้ำยังสามารถใช้เป็นแหล่งหน้ำภัยได้ในกรณีที่เกิด สึนามิอีกครั้งหรือมีการเตือนภัยสึนามิ ทั้งนี้โรงเรียนและที่ประชุมชาวบ้านก็สามารถใช้น้ำจากที่นี่ได้	มกราคม - มิถุนายน 2548

การอบรมเชิงปฏิบัติการทำเฟอร์นิเจอร์	ด้วยการช่วยเหลือจากคริสตอฟจากศูนย์อาสาสมัครสันามิ เอ็นเอทีอาร์ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับชาวบ้านในการทำโต๊ะ และเก้าอี้การทำชั้นอย่างง่าย	พฤษภาคม 2548
-------------------------------------	---	--------------

โครงการสำหรับเด็ก

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
การสนับสนุนงานวันเด็ก	เป็นเวลาสองปีที่เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมและสนับสนุนเทศกาลงานวันเด็ก การแสดง เกม และการจัดงานต่างก็ดำเนินการโดยชาวบ้าน เรามีทั้งความสนุกสนานและเกมที่หลากหลาย	มกราคม 2549 และ มกราคม 2550
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก	เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่โรงเรียนทุ่งดาบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเด็ก ๆ ที่ได้ช่วยเหลือในโครงการจัดการขยะและโครงการปาอนุรักษ์ การช่วยเหลือครั้งนี้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ดีด้านโภชนาการ และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสำคัญในการอนุรักษ์	มกราคม – มิถุนายน 2550
สนามเด็กเล่น	ด้วยการสนับสนุนจากโรตารีเกาะสมุย เอ็นเอทีอาร์ได้จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ๆ และตั้งไว้ใกล้กับอาคารโรงเรียนรุ่งอรุณ	มิถุนายน, กรกฎาคม 2548
ซ่อมแซมโรงเรียนและมอบเฟอร์นิเจอร์	หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ได้มีเด็กจำนวนมากเรียนที่โรงเรียนทุ่งละออง โรงเรียนยังไม่ได้เตรียมการนี้ ดังนั้นเอ็นเอทีอาร์ได้ช่วยซื้อโต๊ะนักเรียน เครื่องครัว และชั้นหนังสือ เรายังได้ช่วยซ่อมพื้นคอนกรีตซึ่งเสียหาย และต่อไฟฟ้าเพิ่มเติม	มีนาคม – มิถุนายน 2548
สนับสนุนเงินเดือนครู	เอ็นเอทีอาร์ได้ช่วยสนับสนุนรายได้เพิ่มเติมสำหรับครูที่ได้สอนที่โรงเรียนทุ่งดาบ ในช่วงแรกเราได้ช่วยเอ็กกี ซึ่งอาสาช่วยสอนที่โรงเรียนอีกครั้งหลังจากสึนามิ หลังจากนั้นเราได้ช่วยสนับสนุนเงินเดือนบางส่วนของครูอ้วน	มีนาคม 2548 – มีนาคม 2550
ทุนการศึกษาระยะสั้น	ภายหลังเหตุการณ์สึนามิไม่นานนัก เอ็นเอทีอาร์ได้มอบเงินแก่เด็กที่ได้กลับเข้าเรียน เพื่อใช้ซื้อเครื่องแบบ หนังสือเรียน และเครื่องเขียน ฯลฯ	มีนาคม – กรกฎาคม 2548
ค่ายฤดูร้อน	ค่ายฤดูร้อนเป็นงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เด็ก ๆ ได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ ทัศนกรรม ภาษาอังกฤษ เกมและกีฬา ในขณะที่เดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ค่ายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและจิตที่ดี โดยได้รับความสนุกสนานไปด้วย	เมษายน – พฤษภาคม 2548
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 24 คนจากทุ่งดาบได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงให้จนกระทั่งปี 2554 สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน
ศิลปะเพื่อการรักษา	เอ็นเอทีอาร์ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นสามครั้งที่โรงเรียนทุ่งละออง ส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อฝึกผู้นำการอบรม ครู และพี่เลี้ยง รวมทั้งสมาชิกในชุมชนคนอื่นที่มีความตั้งใจในการจัดการศิลปะในอนาคต	เมษายน 2549